

0062-13060/60095

128

**การประเมินโครงการ
เร่งรัดป้องกันและควบคุมโรคเอดส์
ในเขตเมืองและกิ่งเมืองกิ่งชนบท
จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2538**



คณะผู้ประเมินผล

สินธุ์ สโรบล, Ph.D. (Community Development)

บุษยมาศ สินธุประมา, สค.ม. (สังคมศาสตร์การแพทย์)

นิภา ปวีณเกียรติคุณ, วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)

บทคัดย่อสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการเร่งรัดป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในเขตเมืองและกิ่งเมืองกิ่งชนบท จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเหมาะสมของโครงการในด้านวัตถุประสงค์เฉพาะ ปัจจัยที่ใช้ในการดำเนินงาน กระบวนการในการดำเนินงานและกิจกรรมที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการ การประเมินโครงการนี้ได้ใช้รูปแบบ CIPP Model (Context - Input - Process - Product Model) เป็นแนวคิดและระเบียบวิธีการประเมินโครงการโดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากผู้บริหารโครงการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการ ผู้นำชุมชน ผู้ติดเชื้อ ครอบครัว ผู้ติดเชื้อเอดส์ ครู พระสงฆ์ และชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการเร่งรัดการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์รวม 19 โครงการในอำเภอสารภี อำเภอแม่ริม และอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 816 คน

ผลการประเมินโครงการสรุปได้ดังต่อไปนี้

อำเภอสารภี

การดำเนินโครงการ โดยสรุปของอำเภอสารภี ในระยะแรกของโครงการยังไม่มีความพร้อมเท่าที่ควร แต่ก็สามารถดำเนินโครงการตามที่ได้เสนอไว้ค่อนข้างดีตามแผนที่กำหนดไว้ โดยแยกพิจารณาเป็นประเด็นดังนี้

1. ด้านวัตถุประสงค์ : โครงการส่วนมากของอำเภอสารภีเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์แต่โครงการสารภีด้านภัยเอดส์มีวัตถุประสงค์ที่หลากหลายและเน้นการร่วมมือกับชุมชนค่อนข้างมาก ซึ่งโครงการ นี้ค่อนข้างจะเป็นโครงการที่เด่นของอำเภอสารภี ส่วนโครงการอื่น ๆ นั้นมีวัตถุประสงค์ที่เน้นการให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียน และโครงการเฝ้าระวังฯ ก็เน้นการลดอัตราการติดเชื้อการป่วยด้วยโรคแทรกซ้อน ซึ่งโครงการนี้มีได้เน้นด้านการอบรม แต่ค่อนข้างจะเน้นการให้บริการมากกว่า

2. ขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการ : ในระยะแรกของการดำเนินการของโครงการต่างๆ ในอำเภอสารภีค่อนข้างมีอุปสรรคอันเนื่องมาจากการประสานงานในขั้นเริ่มต้นไม่ชัดเจน ทำให้ขาดความพร้อมในการดำเนินงาน ประกอบกับการประสาน

งานระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องไม่เพียงพอ ทำให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ค่อนข้างน้อย การได้รับความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมมีน้อย ทำให้งานล่าช้า ต้องเร่งรัดดำเนินการในระยะ หาย ๆ ของโครงการ แต่ในด้านการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีการดำเนินงานเป็นขั้นตอนและได้รับความร่วมมือจากชุมชนค่อนข้างดี

ปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินงาน ในส่วนที่เกี่ยวกับงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ ระยะเวลาจัดโครงการ และผู้เข้าร่วมโครงการนั้นพบว่ามีความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ การใช้งบประมาณจริงบางโครงการไม่ ชัดเจนระบุงบประมาณไม่ได้

ระยะเวลาของจัดอบรมแต่ละโครงการเหมาะสมดี แต่บางโครงการที่ต้องจัดกิจกรรม ในชุมชนนั้นมีอุปสรรคค่อนข้างมาก เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝน ทำให้การดำเนิน กิจกรรม ล่าช้า

ในเรื่องของเทคนิคการอบรมใช้การอบรมเชิงบรรยายเป็นส่วนใหญ่ บางโครงการเน้น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อภิปรายภายในกลุ่ม ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้สึกร่วม และมีความสนใจมากกว่าการฟังบรรยาย ส่วนการอบรมในโรงเรียนเน้นการใช้สื่อค่อนข้าง มาก ทำให้การอบรมน่าสนใจเพิ่มขึ้น

3. ความรู้ ความเข้าใจและพฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับโรคเอดส์ : ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ในระดับสูงพอสมควร นอกจากนี้มีความรู้ความเข้าใจที่ว่า ทารกที่คลอดจากแม่ที่เป็นเอดส์ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเอดส์เสมอ รวมทั้งยังขาดความรู้เกี่ยวกับ การระบาดของโรคเอดส์ในกลุ่มวัยรุ่น ตลอดจนมีความเห็นว่าการติดเชื้อเอดส์เป็นเรื่องที่ อับอาย

อำเภอแม่ริม

การดำเนินงานของอำเภอแม่ริมนั้นมีคณะทำงานค่อนข้างดี แต่มีการปรับเปลี่ยน โครงการในระหว่างการดำเนินการ สามารถแยกพิจารณาได้ ดังนี้

1. ด้านวัตถุประสงค์ : โครงการต่าง ๆ ได้เน้นให้ความรู้ในเชิงป้องกันควบคุมโรค เอดส์ และการพยายามระดมความคิดเกี่ยวกับวิธีการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ และให้ชุมชนยอมรับผู้ ที่ป่วยเป็นเอดส์ และการพัฒนาวิธีการช่วยเหลือผู้ป่วยในรูปแบบของการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือ ผู้ป่วย

2. การดำเนินงานและกระบวนการทำงาน : อำเภอแมริมมีทีมงานและการประสานงานค่อนข้างดี มีการปรับเปลี่ยนโครงการ ที่เคยดำเนินการอยู่แล้ว มาปรับให้สอดคล้องเหมาะสมยิ่งขึ้น และเป็นการทำให้องค์กรฯ เดิมมีความต่อเนื่อง โครงการที่ขอรับการสนับสนุนใหม่เป็นโครงการร่วมที่มีการประสานงานบุคคลหลายฝ่าย รวมทั้งชมรมอาสาสมัครต่าง ๆ มาร่วม ซึ่งช่วยทำให้การดำเนินงานมีความคล่องตัวและชัดเจนเพิ่มขึ้น

ทางด้านของงบประมาณนั้น มีการบริหารงานประมาณค่อนข้างดี แต่ยังมีปัญหาความล่าช้าในการเบิกจ่าย

เรื่องของเทคนิควิธีการของแต่ละโครงการมักจะใช้สื่อต่าง ๆ และจัดกิจกรรมในรูปแบบของชมรมฯ

ในด้านของสถานที่และระยะเวลาในการจัดทำกิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสม

3. ความรู้ความเข้าใจ พฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับโรคเอดส์ : มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ในระดับสูง และยังเห็นว่าโรคเอดส์เป็นโรคที่น่าอัปยศ

โดยสรุป

ผลการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของอำเภอคอยสะเก็ดค่อนข้างดีและเด่นกว่าอำเภออื่น ซึ่งสามารถแยกพิจารณาเป็นประเด็นได้ดังนี้

1. ด้านวัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานโครงการของอำเภอคอยสะเก็ดมีความสอดคล้องเป็นไปตามโครงการที่เสนอไว้ ส่วนใหญ่วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของโครงการเน้นการให้ความรู้ และมีบางโครงการที่สร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับโรคเอดส์ เช่น โครงการอาสาสมัครผู้ให้คำปรึกษาโรคเอดส์และช่วยเหลือทางสังคมในชุมชน โครงการสนับสนุนการส่งเสริมชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ โครงการดังกล่าวนี้แม้จะมีอุปสรรคอยู่บ้างในแง่ของการติดตามผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ แต่เป็นโครงการที่ช่วยเหลือกันให้กำลังใจแก่คนในชุมชน และยังเป็นประสบการณ์ที่จะช่วยเป็นตัวอย่างสำหรับเป็นแนวทางป้องกันแก้ไขให้แก่ชุมชนต่อไป

2. **ขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการ :** ในด้านการประสานงานของโครงการต่าง ๆ นั้นปรากฏว่ามีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และทีมงานค่อนข้างกระตือรือร้น ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องของการจัดการและความร่วมมือจากชุมชน

ในแง่ของปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินงานโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับ งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ ระยะเวลาจัดโครงการ และผู้เข้าร่วมนั้นพบว่ายังมีความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ และบางโครงการจะใช้งบประมาณเกินจำนวนที่เสนอไว้

ในเรื่องของระยะเวลาจัดอบรมในแต่ละโครงการฯ ส่วนมากเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม คือ โดยเป็นช่วงระยะสั้น ๆ ไม่เกิน 3 วัน ในด้านสถานที่ที่จัดการอบรมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของชุมชนดี แต่มีบางโครงการที่จัดอบรมไกล ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากรเสียเวลาเดินทาง

ในเรื่องของเทคนิคและวิธีการจัดอบรม ใช้วิธีการอบรมเชิงบรรยายโดยใช้สื่อประกอบ เพื่อสร้างความเข้าใจ และบางโครงการให้โอกาสผู้เข้าร่วมมีการอภิปรายกลุ่มแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งช่วยทำให้ผู้เข้าร่วมมีความสนใจขึ้น

3. **ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับโรคเอดส์ :** ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ในระดับสูงพอสมควร แต่ยังมีความรู้ความเข้าใจในระดับไม่มากนักเกี่ยวกับการระบาดของโรคเอดส์ในวัยรุ่น ในด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับโรคเอดส์เห็นว่าผู้ติดเชื้อเอดส์เป็นเรื่องน่าอับอายในเรื่องของพฤติกรรมนั้นพบว่ามีความตระหนักถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์มากกว่าร้อยละ 50

ข้อเสนอแนะ

อำเภอสารภี

จากการประเมินผลมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. จากลักษณะวัตถุประสงค์ของโครงการสารภีต้านภัยเอดส์ ปรากฏว่า ก่อนข้างเกี่ยวข้องกับชุมชนอย่างมาก และครอบคลุมหลายกิจกรรม จึงน่าจะสนับสนุนให้ดำเนินการในส่วน of ชุมชนมากขึ้น ส่วนโครงการอื่น ๆ ที่จัดทำในโรงเรียน หรือในโรงพยาบาลควรอย่างยิ่งที่

จะจัดทำอย่างต่อเนื่องเป็นระยะตามความเหมาะสมยึดหยุ่นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และน่าจะสนับสนุนให้มีการรณรงค์ใช้สื่อต่าง ๆ ให้กว้างขึ้นทั้งในโรงเรียน และชุมชน

2. โครงการของอำเภอสารภีน่าจะมีการปรับในเรื่องของการประสานงานเพิ่มมากขึ้น ในรูปของการประชุม หรือการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น

3. ในระบบการบริหารงานของทุกโครงการน่าจะปรับปรุงในเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณ และการบริหารงบประมาณให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ตั้งแต่ระดับจังหวัด

ข้อเสนอแนะ

อำเภอแม่วิม

จากการประเมินผลมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. ควรจะมีการสนับสนุนโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการหาวิธีการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ และพยายามสร้างการยอมรับจากชุมชน สนับสนุนให้มีโครงการการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ เนื่องจากมีความพร้อมและมีทีมงานที่สามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องได้

2. การรณรงค์การใช้สื่อเพื่อป้องกันโรคเอดส์ควรมีการกระทำอย่างต่อเนื่อง และน่าจะสนับสนุนให้มีการใช้สื่อในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น และขยายเข้าไปในระดับชุมชนครอบครัว โรงเรียน ตามหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชน ตลอดจนทั้งสถานบริการอื่น ๆ ด้วย

3. ควรจะมีการปรับปรุงเรื่องการเบิกจ่าย และบริหารงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ

อำเภอคอยสะเก็ด

จากการประเมินผลมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของโครงการต่าง ๆ ในอำเภอคอยสะเก็ดได้เน้นการให้ความรู้ทั่วไปมีอยู่ค่อนข้างมาก ดังนั้นน่าจะมีการเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ในกลุ่มคนวัยต่าง ๆ ที่เฉพาะมากขึ้น เช่น กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มผู้หญิงทั้งที่เป็นโสดและสมรสแล้ว กลุ่มคนวัยกลางคนจนถึงสูงอายุ

นอกจากนี้โครงการ ที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องการสร้างทัศนคติที่ดีต่อโรคเอดส์เป็นเรื่องที่ดี และมีความสำคัญมาก ดังนั้นจึงน่าจะมีการดำเนินโครงการต่อไป เช่น โครงการอาสาสมัครผู้ให้คำปรึกษาโรคเอดส์ และช่วยเหลือทางสังคมในชุมชน โครงการสนับสนุนส่งเสริมชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์

2. ในเรื่องของเทคนิคการจัดอบรม ควรจะเพิ่มเติมในเรื่องสื่อที่สอดคล้องกับชุมชน และควรสนับสนุนการอบรมในเชิงอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความสนใจมากยิ่งขึ้น

3. ควรจะมีการปรับปรุงในเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณ และการบริหารงบประมาณระยะเวลาที่ใช้งบประมาณให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ตั้งแต่ระดับจังหวัดมายังอำเภอและหน่วยงานที่ต้องใช้งบประมาณ

ข้อเสนอแนะทั่วไปในการดำเนินงานทั้ง 3 อำเภอ

จากการประเมินผลครั้งนี้มีข้อเสนอแนะในภาพรวมทั้ง 3 อำเภอดังต่อไปนี้

1. เนื่องจากโครงการต่าง ๆ ที่แต่ละอำเภอเสนอขึ้นมานั้น ส่วนมากเน้นการให้ความรู้เป็นหลัก และได้ดำเนินโครงการในหลายพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวาง ในจุดนี้นับว่าสามารถให้ประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการอบรมอย่างเป็นทางการในเชิงปริมาณ แต่มีประเด็นที่น่าจะติดตามต่อไปคือ น่าจะมีการประเมินติดตามว่าการอบรมดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนมากน้อยเพียงใด และต้องการความรู้เหล่านี้ในด้านใด แม้ว่าการประเมินผลความรู้ ความคิดเห็น พฤติกรรมเสี่ยง ในการวิจัยครั้งนี้ค่อนข้างเป็นไปทางบวก แต่สถานการณ์ของโรคเอดส์ในปัจจุบันยังมีผู้ป่วยเพิ่มจำนวนมากขึ้น ดังนั้น การอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์น่าจะมีการทบทวน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้โครงการฯ ต่าง ๆ มีความต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป

2. การดำเนินโครงการที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวังผู้ป่วยฯ ที่ผ่านมามีส่วนมากยังเน้นการตั้งรับบริการอยู่ที่สถานบริการ โดยฝ่ายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเท่านั้น ดังนั้นทำอย่างไรจึงจะทำให้โครงการดังกล่าว มานั่นที่กระบวนการมากขึ้น หาวิธีการที่จะทำให้ผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการศึกษาติดตามอย่างจริงจัง และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ป่วย ครอบครัวผู้ป่วย และชุมชนด้วย เพราะการเข้าไปติดตามผู้ป่วยในชุมชนนั้นมีความเกี่ยวข้องกับทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรมของชุมชน ที่มีต่อผู้ป่วยโรคเอดส์ ดังนั้นท่าทีของฝ่ายเจ้า

หน้าที่จึงมีความสำคัญในการดำเนินโครงการเพื่อระวังผู้ป่วยค่อนข้างมาก ที่จะช่วยให้การดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวเหล่านี้ประสบความสำเร็จ

3. น่าจะมีการศึกษาวิจัยประเมินผลโครงการต่าง ๆ บางชุมชนในเชิงคุณภาพหรือเชิงลึก ในประเด็นเรื่องการดำเนินงานของฝ่ายเจ้าหน้าที่ และผลของโครงการที่มีต่อชุมชน นอกจากนี้บางโครงการ โดยเฉพาะโครงการที่เน้นการสร้างเครือข่ายช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ทางสังคม เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับชาวบ้านในชุมชนโดยตรง น่าจะได้มีการศึกษาติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการให้ชุมชนได้พึ่งตนเองและแก้ไขปัญหาได้โดยชุมชนเองด้วย

4. จากการที่คณะผู้ประเมินผลได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนเกี่ยวกับโรคเอดส์พบว่า ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์จะประสบกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และจิตใจเป็นอย่างมาก ซึ่งมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการให้ความช่วยเหลือ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาวงจรของผู้ติดเชื้อเอดส์ จะพบว่ามีขั้นตอนที่สำคัญดังนี้

- (1) การตรวจพบเชื้อ
- (2) การระวังรักษาสุขภาพ
- (3) การเริ่มมีอาการระยะแรก
- (4) การมีอาการปานกลาง - อาการหนัก (ทรุด)
- (5) การเสียชีวิต

ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะให้อำเภอต่าง ๆ ที่รับผิดชอบงานโครงการเร่งรัดควบคุมและป้องกันโรคเอดส์เร่งจัดทำ/พัฒนารูปแบบการให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อแบบครบวงจร

คำนำ

การประเมินโครงการเร่งรัดป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในเขตเมืองและกิ่งเมืองกิ่งชนบทจังหวัดเชียงใหม่ปี 2538 ถือว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งของการบริหารงานในสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลและติดตามงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ไม่แพ้ระบาดมากกว่าเท่าที่สถานการณ์ของโรคเอดส์ในปัจจุบัน และวิธีการดังกล่าวก็คือ การมองภาพกิจกรรมของงานโครงการสะท้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของกระบวนการทำงาน ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับเปลี่ยนและหาทิศทางการทำงาน โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และสังคมชุมชน

การประเมินโครงการครั้งนี้ได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากผู้บริหารหัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสารภี อำเภอแม่ริม และอำเภอคอยสะเก็ด รวมทั้งผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลอำเภอสารภี อำเภอแม่ริม และอำเภอคอยสะเก็ด ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเร่งรัดป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ในอำเภอสารภี อำเภอแม่ริม และอำเภอคอยสะเก็ด ซึ่งคณะผู้ประเมินโครงการต้องขอขอบพระคุณ ในความร่วมมือและความช่วยเหลือมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง นอกจากนี้ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้การสนับสนุนงานการประเมินผลโครงการในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณ นายแพทย์นิสิต วรรณัจฉริยา คุณดวงฤทัย พงศ์เชี่ยวบุญ คุณนันทวัน ไสพันธ์ และคุณทิพาพร ใจสุนทร จากงานควบคุมโรคเอดส์ และกามโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือและความอนุเคราะห์ รวมทั้งการประสานงานในพื้นที่

สุดท้ายขอกราบนมัสการขอบพระคุณพระเถรานุเถระ กลุ่มตัวอย่าง และขอ
ขอบพระคุณ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มหนุ่มสาว ครู และ
ชาวบ้าน กลุ่มตัวอย่างในอำเภอสารภี อำเภอแมริม และอำเภอดอยสะเก็ด ที่ได้กรุณาให้ข้อมูล
ในรูปแบบต่าง ๆ จนทำให้การประเมินโครงการทั้ง 3 อำเภอ สำเร็จลุล่วงลงได้เป็นอย่างดี

ขอบปรอ้งของการประเมินโครงการในครั้งนี้อาจมีอยู่บ้างอันเนื่องมาจาก
ความไม่ครอบคลุมรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ตลอดจนความล่าช้าในการจัดทำรายงานการ
ประเมินโครงการฉบับสมบูรณ์นั้น คณะผู้ประเมินผลขออ้อมรับข้อบกพร่องดังกล่าวที่มีขึ้น
ในครั้งนี้ทั้งหมด

เมษายน 2539

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อสำหรับผู้บริหาร

คำนำ

บทที่ 1 บทนำ

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์ของการประเมินผล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมินผล

ระเบียบวิธีการประเมินผล

บทที่ 2 โครงการเร่งรัดการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์

อำเภอสารภี

1. การเตรียมชุมชนเรื่องเอดส์

2. การสร้างเครือข่ายการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์

อำเภอแมริม

1. การเตรียมชุมชนเรื่องเอดส์

2. การสร้างอาสาสมัคร

3. การสร้างเครือข่ายการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ทางสังคม

4. การสร้างเครือข่ายการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์

อำเภอดอยสะเก็ด

1. การเตรียมชุมชนเรื่องเอดส์

2. การสร้างอาสาสมัคร

3. การสร้างเครือข่ายการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ทางสังคม

4. การสร้างเครือข่ายการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์

ก

1

1

2

2

3

8

9

9

21

24

24

28

32

38

40

40

54

57

59

	หน้า
บทที่ 3 ผลการประเมินโครงการเร่งรัดการป้องกัน และควบคุมโรคเอดส์	61
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์การดำเนินงานตามโครงการเร่งรัด	62
การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในระดับอำเภอ	
- อำเภอสารภี	63
- อำเภอแม่ริม	81
- อำเภอดอยสะเก็ด	94
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจ ความคิดเห็นและพฤติกรรม	125
เกี่ยวกับโรคเอดส์	
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความคิดเห็นและทัศนะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต่อ	139
การดำเนินโครงการเร่งรัดการป้องกันโรคเอดส์ของจังหวัดเชียงใหม่	
บทที่ 4 บทสรุป	153
อำเภอสารภี	153
อำเภอแม่ริม	156
อำเภอดอยสะเก็ด	158
ข้อเสนอแนะทั่วไปในการดำเนินงานทั้ง 3 อำเภอ	160
บรรณานุกรม	163